

CỬU NHẬT LỄ SUY TÔN THÁNH GIÁ

Bài 2. CUNG ĐƯỜNG TỰ HẠ

Thánh thi Pl 2,6-11 nói về mẫu nhiệm tự hủy (Kenosis). Bản văn thuộc một truyền thống phụng vụ có trước, được tác giả đưa vào bức thư nhằm mục đích duy trì sự hiệp nhất trong cộng đoàn. Nguyên tắc để duy trì sự hiệp nhất được phát biểu rất ngắn gọn: “hãy lấy lòng khiêm nhường mà coi người khác hơn mình” (Pl 2,3). Nguyên tắc này chỉ có thể áp dụng được khi mà mọi người cùng theo một mẫu gương là Chúa Kitô, Đấng đã tự hạ đến điểm tột cùng của thân phận con người là sự chết, và hơn thế nữa: là một cái chết thập giá. Theo cha Balthasar, mức độ tự hạ của Con Thiên Chúa còn sâu thẳm hơn: Ngài đi xa hơn cả sheól, đến tận hỏa ngục. Chúng ta biết rằng không thể có một giới hạn nào đối với lòng thương xót cũng như mẫu nhiệm tự hạ của Thiên Chúa (Rm 8,31-39). Thánh Thi Pl 2,6-11 vẽ ra một cung đường tự hạ-tôn vinh. Đó là cung đường chúng ta được mời gọi trải nghiệm trong cuộc lữ hành của bậc sống tu trì.

Sống chung cần phải có tổ chức. Đáng tiếc là nhiều khi cơ cấu tổ chức đời tu lại bắt chước một cách không thích hợp cơ cấu xã hội, và nhất là chịu ảnh hưởng nặng nề bởi não trạng cơ cấu ấy. Trong khi đó Sắc Lệnh về Canh Tân Thích Nghi Đời Sống Dòng Tu (Perfectae Caritatis) nhấn mạnh sự bình đẳng giữa các nữ tu : “... phải liệu sao để trong các dòng nữ chỉ có một bậc nữ tu độc nhất. Giữa các chị em, chỉ còn sự khác biệt do việc phân phối công tác đòi hỏi, công tác mà mỗi người lãnh nhận tùy theo ơn Chúa gọi đặc biệt hay do năng khiếu riêng.” (số 15).

Nếp sống tu trì hoàn toàn được xây dựng trên sự gọi hứng và sức hấp dẫn, bởi lấy Chúa Kitô làm đối tượng và mẫu mực. Nếp sống khiêm nhường, đạo hạnh này đã đem lại cho Hội thánh rất nhiều ơn ích thiêng liêng và hiệu năng tông đồ. Dần dần với sự phát triển, xuất hiện nhiều hình thức và gia tăng số thành viên, đời tu cũng phải đi vào con đường cơ cấu hóa nhưng vẫn duy trì tinh thần phục vụ lẫn nhau. Thánh Phaolô dùng hình ảnh thân thể để nhắc nhở các thành viên rằng tuy họ đảm nhận những vai trò khác nhau, nhưng tất cả đều cần thiết và cao trọng như nhau. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của sự tôn vinh trong xã hội, đời tu luôn bị cám dỗ bởi cảm giác trỗi vượt, xuất phát từ sự vô minh và một trái tim thiếu thốn. Muốn chữa lành căn bệnh trầm kha ấy, chúng ta cần phải thường xuyên suy gẫm cung đường tự hạ của Chúa Giêsu.

Anna Trần Nguyệt

06.9.2024